



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่าง  
ประเทศ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลำดับที่ ๙ - ๑๓, ๑๕ - ๑๖, ๒ - ๔ มาสมัครเข้ารับการประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่  
๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลำดับที่ ๓๗- ๔๖ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๑	๔๒	นายศุภราช บุญเจริญรุ่งเรือง
๑๐๐๒	๔๐	นางสาวลลิตรา บุญยะไวโรจน์
๑๐๐๓	๔๑	นางสาวธนสิตา ลอยฟู
๑๐๐๔	๓๗	นางสาวอ้อมจิต ยศประสงค์
๑๐๐๕	๓๙	นางสาวเสาวลักษณ์ ปุกแก้ว
๑๐๐๖	๔๖	นางสาวจรรีรัตน์ ขรรค์ศร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย